



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากประกาศจำนวนราษฎรที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางประกาศในปีสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) และในการแบ่งเขตเลือกตั้งให้จัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุดและพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะกำหนดให้เขตเลือกตั้งมีพื้นที่ไม่ติดต่อกันเท่าที่จำเป็นก็ได้

เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จำนวน ๓ รูปแบบ ที่มีผลต่างของจำนวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่เกินร้อยละสิบของอัตราค่าเฉลี่ยราษฎรหนึ่งเขต เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

๑. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จำนวน ๓ รูปแบบ ตามเอกสารและแผนที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. หากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดจะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้กรอกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะลงในแบบสำรวจแนบท้ายประกาศนี้ หรือหากจะคัดค้านรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มเติม ให้ทำเป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ภายในระยะเวลา ๑๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ (ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) โดยจัดส่งแบบสำรวจหรือหนังสือไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๒๘ หมู่ที่ ๖ ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chiangrai@ect.go.th กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๓. กรณีมีตัวแทนรวบรวมแบบสำรวจของประชาชนในเขตเลือกตั้ง ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบตัวแทนรวบรวมและส่งแบบสำรวจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสำรวจของประชาชนในเขตเลือกตั้ง ส่งให้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๕๒๘ หมู่ที่ ๖ ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นอย่างช้า กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๔. ในกรณีที่ต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ ให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.ect.go.th/chiangrai> หรือเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามข้อ ๑ ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ ๐ ๕๓ ๑๗๗ ๓๖๒ - ๔ ต่อ ๑๒๑, ๑๒๔ หรือ ๑๒๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายชูชาติ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย



ที่ สต (ขร) ๐๐๐๒ / ว มบ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเชียงราย
๕๒๘ หมู่ ๖ ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๕๗๑๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย กรณีครบวาระ
เรียน ปลัดเทศบาลตำบลจี้ว์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำ
และปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ที่ สต (ขร) ๐๐๐๒/ว๑๘
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code ความโหดประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบตอบรับการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำ
ร่างประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดเชียงราย ปรับปรุงร่างประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย
ทุกรูปแบบให้มีผลต่างของจำนวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่เกินร้อยละสิบของอัตราค่าเฉลี่ยราษฎรหนึ่งเขต
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดี ในการ
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
จึงขอความร่วมมือท่าน ดาวโนโหดประกาศเทศบาลของท่านจากสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แล้วปิดประกาศ
ที่ทำการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่าน ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
(จำนวน ๑๐ วัน) และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรประชาชนสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลของท่าน และหากประชาชนผู้ใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะให้กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย (แนบท้ายประกาศ) หรือกรณีมีตัวแทนรวบรวมแบบสำรวจของประชาชน
ในเขตเลือกตั้ง ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบตัวแทนรวบรวมและส่งแบบสำรวจ (แนบท้ายประกาศ)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง และแบบสำรวจของประชาชนในเขตเลือกตั้ง

/ส่งให้อ่านรายการ...

ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เทศบาลได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบตอบรับการประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ส่งมาที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม โทร ๐๕๓ ๑๗๗ ๓๖๒ ต่อ ๑๒๑ และนายวัชระ พันธุ์โสภณ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ โทร ๐๕๓ ๑๗๗ ๓๖๒ ต่อ ๑๒๘ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูชาติ สุขสงวน)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๖๒-๔ ต่อ ๑๒๘
โทรสาร ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๖๒-๔ ต่อ ๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chiangrai@ect.go.th

QR Code ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง



แบบตอบรับการประชาสัมพันธ์

เทศบาล.....

อำเภอ

ได้รับเอกสาร

- ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
- เอกสารแนบท้ายประกาศ ร่างรูปแบบ และ คำบรรยายแนวเขต (ถ้ามี)
- แผนที่ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
- แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน
จังหวัดเชียงราย
- แบบตัวแทนรวบรวมและส่งแบบสำรวจ

การดำเนินการ

- การปิดประกาศ ณ ที่ทำการเทศบาล.....
เมื่อวันที่ เวลา น.
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
- อื่นๆ ระบุ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1. โปรดแนบรูปถ่ายปิดประกาศ ณ ที่ทำการ
2. ส่งแบบตอบรับการประชาสัมพันธ์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สนน.กกต.จว.เชียงราย
chiangrai@ect.go.th